

## MÔI TRƯỜNG SẠCH KHIẾN TA HÀO PHÓNG HƠN

Một nghiên cứu cho thấy con người sẽ xử sự công bằng và hào phóng hơn trong môi trường sạch sẽ.

Livescience cho biết, các nhà khoa học Mỹ thuộc Đại học Northwestern và Đại học Brigham Young thực hiện hai thử nghiệm đối với một nhóm tình nguyện viên để kiểm tra tác động của môi trường đối với hành vi và suy nghĩ con người.

Trong thử nghiệm thứ nhất, các chuyên gia chia tình nguyện viên thành hai nhóm. Một nhóm được đưa vào các phòng sạch sẽ và được xịt nước hoa có mùi chanh. Nhóm kia vào các phòng hơi bẩn và không có mùi. Các nhà khoa học nói với tình nguyện viên rằng họ được nhận 12 USD từ một người giấu tên ở phòng khác. Tình nguyện viên phải chọn một trong hai phương án: trả cho người giấu tên một số tiền hoặc giữ lại.

Kết quả cho thấy, số tiền trung bình mà những tình nguyện viên trong phòng sạch trả lại cho người giấu tên là 5,33 USD. Những người trong phòng bừa bộn chỉ trả lại trung bình 2,81 USD.

"Như vậy chúng ta có thể thấy sự sạch sẽ và đạo đức song hành với nhau", Adam Galinsky, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, phát biểu.

Ảnh minh họa của thegoldenframe.com.

Trong thử nghiệm thứ hai nhóm nghiên cứu trình bày một dự án nhân đạo trước mặt tình nguyện viên. Sau đó họ yêu cầu tình nguyện viên thể hiện mức độ quan tâm tới dự án bằng cách đánh dấu vào một thang điểm từ 0 tới 7. Kết quả cho thấy mức độ quan tâm trung bình của nhóm trong phòng sạch là 4,21, trong khi chỉ số bình quân của nhóm trong phòng bình thường chỉ là 3,29. Khi nhóm nghiên cứu yêu cầu đóng góp tiền cho dự án thì 22% tình nguyện viên trong phòng sạch hưởng ứng, so với 6% ở nhóm kia.

Các cuộc phỏng vấn sau đó cho thấy tình nguyện viên không hề để ý tới mùi hương trong phòng. "Từ lâu giới khoa học đã biết mùi thơm có thể tác động tới hành vi và suy nghĩ của con người. Nghiên cứu của chúng tôi góp phần vào việc chứng minh quan điểm ấy", Galinsky nói.

Nghiên cứu của Đại học Northwestern sẽ được công bố chi tiết trên tạp chí Psychological Science. Một nghiên cứu trước đây cho thấy những người từng phạm tội lỗi có xu hướng làm sạch cơ thể. Một thử nghiệm khác, do Đại học Plymouth (Anh) tiến hành vào năm ngoái, chứng minh rằng khả năng phân định đúng-sai của con người giảm đi sau khi chúng ta tắm hoặc rửa tay kỹ.

